



## แผนปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

## การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ

การควบคุมผักตบชวาและวัชพืช จะได้ผลดีมากถ้าหากประชาชนมีความตื่นตัวในการร่วมมือ กันรักษา สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานของรัฐมีเครื่องมือเก็บ กำจัด ผักตบชวาที่มีประสิทธิภาพ การดเนินการ เก็บและ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ควรเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องและทำตลอดลำน้ำทั้งสายซึ่งรวมถึงคูคลอง เชื่อมต่อกันด้วย ดังนั้นการรณรงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีบึง แม่น้ำลำคลองในพื้นที่ ทั้งหมด ๓๑ แห่ง จะมีน้ำหลากในลำคลองเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น และผักตบชวาและวัชพืชมีอัตรา การเจริญเติบโตได้ดีทั้งในน้ำนิ่งและน้ำไหล โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณบึงละหาน จะมีผักตบชวาและวัชพืช ดังนั้นในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จึงต้องมีแผนปฏิบัติ การในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลละหาน
2. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้มีการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

### เป้าหมาย

ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ บึงละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ แห่ง

### ขอบเขตและพื้นที่การดำเนินการ

บึงละหาน บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

### วัสดุอุปกรณ์


องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ขอรับสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืช จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ลำ และทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และแรงงานคนโดยความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินงาน

### ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบสำรวจผักตบชวาและวัชพืช ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและวัชพืช	ขนาดพื้นที่			พื้นที่มีผักตบชวา (ไร่)	พิกัด		ภาพถ่ายจุดที่มีผักตบชวาและวัชพืช
		ความกว้าง	ความยาว	ความลึก		ละติจูด	ลองติจูด	
๑	บึงละหาน	-	-	-	๑๘,๐๐๐	๓๐	๑๕.๕๙๕๕๙๕๑ ๑๐๑.๙๙๖๔๗๕	



ผลการดำเนินงานกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563



